

Số: 664/PGDDĐT

Mỹ Tú, ngày 10 tháng 10 năm 2023

V/v tăng cường công tác phòng,
chống bệnh tay - chân - miệng

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học,

THCS trên địa bàn huyện Mỹ Tú.

Đề chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 2643/Pas-KSBT, ngày 30/8/2023 về việc đẩy mạnh hoạt động phòng, chống bệnh tay chân miệng trước và trong năm học mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn và gửi tài liệu tuyên truyền phòng bệnh đến các đơn vị trường học. Qua theo dõi, hiện nay một trường học trên địa bàn đã có học sinh mắc bệnh, nhất là cấp học Mầm non và có nguy cơ lây lan cao.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường các mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Mỹ Tú khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Thực hiện quản lý, chăm sóc sức khỏe học sinh đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ động phối hợp với các trạm Y tế trên địa bàn nhằm tăng cường truyền thông về phòng chống dịch bệnh, trong đó có bệnh tay chân miệng. Đặc biệt các trường mầm non, tiểu học, bán trú, nội trú, cơ sở chăm sóc trẻ thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh như vệ sinh môi trường, nơi ăn, nghỉ, học tập; thường xuyên tẩy rửa đồ dùng, dụng cụ, đồ chơi, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các dung dịch sát khuẩn thông thường; thực hiện rửa tay thường xuyên với xà phòng; nước sạch và có vị trí thuận tiện tạo điều kiện thuận lợi cho người chăm sóc trẻ và trẻ em rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.

- Thường xuyên thực hiện vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt và đồ chơi hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường; phát hiện sớm các trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh tay chân miệng tại các cơ sở giáo dục, báo cáo ngay cho y tế gần nhất để kịp thời cách ly, điều trị sớm không để lây lan ra cộng đồng đồng thời báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo (Đ/c Nguyễn Thành Tuấn) để phối hợp Trung tâm Y tế huyện có hướng chỉ đạo kịp thời.

Phòng GDĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Thành Tuấn

